

กกร.ชงตั้งกองทุน‘เอสเอ็มอี’



นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย กล่าวว่า อีอีซีคืบหน้าไปมากและมีโครงสร้างพื้นฐานที่เตรียมลงนามสัญญา คือ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ส่วนการประมูลพัฒนาท่าเรือมาตาทุตเฟส 3 ก็มีความคืบหน้า

"ช่วงรอยต่อของรัฐบาลอยากให้รัฐบาลใหม่ เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว เพราะเป็นช่วงที่ทุกคน ลังเลไม่มั่นใจ แต่ในระยะยาวเชื่อว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีการพูดคุย กับภาครัฐในบางเรื่องแล้ว แต่ช่วงสัญญาภาคเช่นนี้ อาจหยุดชะงักไป ซึ่งการมีรัฐบาลได้เร็ว ย่อมเป็นเรื่องที่ดีต่อการลงทุน"

ทั้งนี้ การมีรัฐบาลใหม่จะสร้างความชัดเจน ในการตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น เพราะ นักลงทุนเองคงไม่เผลอจกกับรัฐบาลที่กำลังจะหมดวาระ แต่ต้องการเจรจากับรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งการมีรัฐบาลใหม่ที่ล่าช้าออกไปจะส่งผลต่อ ความมั่นใจของทุกคนที่มองว่า รัฐบาลชุดใหม่จะ บริหารงานได้นานแค่ไหน และถ้ามีแนวโน้มที่ รัฐบาลใหม่จะอยู่ไม่นานก็จะมีผลต่อการตัดสินใจ

นายปรัชญา กล่าวว่า หากการจัดตั้งรัฐบาล ยังไม่ได้ข้อสรุปก็ควรออกมาชี้แจงให้สาธารณะทราบ แต่ขอให้มีการตกลงกันได้ระดับหนึ่งก็จะสร้างความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนักธุรกิจต่างชาติให้ความสนใจการลงทุนในเวียดนามเพิ่มมากขึ้น แม้แต่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็บอก นักธุรกิจสหรัฐฯ ให้ไปลงทุนในเวียดนาม ทำให้ไทยสูญเสียโอกาสทางด้านเศรษฐกิจเพราะจะถูกเวียดนามดึงการลงทุนจากต่างประเทศไป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ



ถอดบทเรียนปัญหาฝุ่นพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีระดมสมอง "ชุมชน-หน่วยงานรัฐ-เอกชน" ถอดบทเรียนแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษ PM 2.5 เตรียมพร้อมปรับแผนรับมือทั่วประเทศปีหน้า นายวิจารณ์ ลิมาดญา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาหมอกพิษทางอากาศ ซึ่งมีสาเหตุจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ได้กลายเป็นปัญหาระดับโลก ในส่วนของไทย แม้เวลานี้สถานการณ์จะคลี่คลายลง แต่ก็ยังจำเป็นต้องดำเนินมาตรการดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงซ้ำขึ้นมาอีกในปีต่อไป

นายกังวาน เหล่าวิโรจน์กุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สาเหตุสำคัญจากการเผาในที่โล่งของชาวไร่อ้อย ดังนั้นจึงประสานความร่วมมือโรงงานรับซื้อต่าง ๆ ไม่ให้รับซื้ออ้อยที่มาจาก การเผาไร้ ได้รับความร่วมมืออย่างดี ทำให้ปัญหาคลี่คลาย

ในระยะยาว เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้เป็น 1 ใน 7 พื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างต้นแบบในไทยและเข้าร่วมประกวดในระดับโลก โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในพื้นที่จนประสบความสำเร็จ รวมถึงเป็นโครงการที่เชื่อมต่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ภายใน 10 ปีข้างหน้า.

ที่มา : เดลินิวส์